

Số: /BC-UBND

Thụy Hùng, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Thụy Hùng

Thực hiện Kế hoạch số 325 /KH-ĐKS ngày 31/ 8/2023 của Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Cao Lộc. UBND xã Thụy Hùng báo cáo kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thụy Hùng là xã vùng I của huyện Cao Lộc, cách trung tâm huyện 08 km, có đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã.

Cơ cấu ngành nghề sản xuất của xã chủ yếu là nông nghiệp, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.266,39 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 1892,5 ha chiếm tỷ lệ 83,67%. Tổng số hộ 1.081 hộ, số nhân khẩu là 5.010 người, có 3 dân tộc chính cùng sinh sống hòa thuận trên 9 thôn. Những năm gần đây kinh tế xã hội của xã đã có nhiều thay đổi tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao, số hộ nghèo của xã giảm dần qua các năm.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản như: Các nhà trường đã được kiên cố hoá, trạm y tế được xây dựng đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; hệ thống giao thông, thủy lợi, đường điện trong xã đã được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp.

Tuy nhiên còn một số người dân, hộ dân chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo muốn ỷ lại trông chờ vào nhà nước hỗ trợ, nên khó khăn trong việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND

Ủy ban nhân dân xã đã Kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về việc kiện Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Thụy Hùng. Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Thụy Hùng. Phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các thôn để trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các thôn triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và ban hành Kế hoạch số 836/KH-UBND, ngày 09/9/2022 của UBND xã Thụy Hùng về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Thụy Hùng.

Ngày 29 /10/2022 BCĐ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức họp triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hướng dẫn

Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 cho các điều tra viên và các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã về việc thu thập thông tin, hướng dẫn sử dụng các phiếu điều tra, chấm điểm tài sản, các biểu điều tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

2. Công tác tuyên truyền (nội dung tuyên truyền, hình thức, kết quả); công tác phối hợp (đối tượng phối hợp, nội dung phối hợp, kết quả)

Công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện với sự phối hợp của các ngành, đoàn thể của xã, các thôn... nội dung tuyên truyền là các nội dung Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 02/2022/TT – BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT – BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và mẫu biểu báo cáo. Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025. Phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.... thông qua các cuộc họp Ban chỉ đạo, các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các chi hội đoàn thể... do đó công tác tuyên truyền đã phát huy được hiệu quả, số lượt tuyên truyền 12 lượt với số lượng người nghe hơn 450 lượt người nghe.

3. Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn

3.1. Quy trình, các bước rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ hằng năm (năm 2022) trên địa bàn.

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm được Quy định tại điều 4 quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của thủ tướng chính phủ, gồm các bước:

Bước 1. Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình cần rà soát, gồm:

a) Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát;

b) Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Bước 2. Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

Bước 3. Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

a) Thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.

b) Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát (chủ yếu tập trung vào các hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo). Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại theo quy định tại khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều này.

c) Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã).

Bước 4. Niêm yết, thông báo công khai

a) Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày làm việc.

b) Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

c) Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (sau khi rà soát).

Bước 5. Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Bước 6. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn theo Mẫu số 02 và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03.

4.2. Kết quả rà soát

*** Số hộ nghèo, hộ cận nghèo trước khi rà soát**

- Tổng số hộ nghèo đầu năm là 70 hộ/1081 hộ, chiếm tỷ lệ 6,48%.
- Tổng số hộ cận nghèo đầu năm là 243 hộ/1081 hộ, tỷ lệ 22,48%.

*** Số hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát**

- Tổng số hộ nghèo là 38 hộ/1081 hộ, chiếm tỷ lệ 3,5%
- Tổng số hộ cận nghèo là 101hộ/1081 hộ, chiếm tỷ lệ 9,34%

(Có biểu số 02 kèm theo)

5. Chế độ báo cáo

Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

6. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Trong đợt điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đến thời điểm báo cáo UBND xã Thụy Hùng chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã; việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo rà soát của xã;

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, bám sát thôn, hướng dẫn đôn đốc điều tra viên rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các thôn nhằm phản ánh đúng, chính xác các thông tin điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của các hộ trên địa bàn xã.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Các trưởng thôn cơ bản nắm được điều kiện hoàn cảnh kinh tế của các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn. Thu thập đầy đủ các đặc trưng của hộ gia đình vào phiếu điều tra.

2. Khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân

2.1. Khó khăn, vướng mắc

Các phiếu điều tra, bộ tiêu chí chấm điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thực sự hợp lý, nhiều chỉ tiêu chấm điểm không phù hợp với địa bàn nông thôn, có các thông tin chưa phản ánh hết điều kiện thực tế khi chấm điểm gây nên tình trạng so sánh giữa các hộ nghèo, không nghèo, khó khăn trong công tác tuyên truyền về việc giảm nghèo trong nhân dân.

Việc chấm điểm xác định các loại tài sản không cố định như vật dụng sinh hoạt, vật nuôi và các nguồn thu nhập rất khó xác minh tính chính xác, do vậy phải trông chờ vào sự trung thực của người dân cũng gây khó khăn cho việc rà soát, xác minh.

Một số người dân muốn vào hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước nên khi khai thông tin thu nhập, tài sản của hộ gia đình thiếu trung thực, nhiều hộ có ý giấu tài sản, hoặc có điều kiện nhưng họ không mua sắm tài sản, tìm cách vào hộ nghèo gây khó khăn trong công tác điều tra rà soát.

Thời điểm triển khai công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo diễn ra vào cuối năm là dịp ở thôn bận nhiều công việc, với khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện yêu cầu nhanh nên cũng gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

2.2.Hạn chế

Năng lực, trình độ nhận thức của một số cán bộ thôn, các điều tra viên còn hạn chế do vậy khi nghiên cứu văn bản hướng dẫn, sổ tay rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo còn gặp nhiều khó khăn.

Trên địa bàn xã có thôn địa bàn rộng, các hộ gia đình sống không tập trung. Trong quá trình đi rà soát gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các điều tra viên là trưởng thôn trình độ không đồng đều, một số trưởng thôn còn chưa nhiệt tình, trông chờ vào sự hỗ trợ của các thành viên BCD phụ trách.

2.3. Nguyên nhân

Nhiều hộ dân còn có tư tưởng chông chờ, ỷ lại, muốn vào hộ nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và không muốn thoát nghèo. Trong quá trình rà soát, thu thập thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo có trường hợp chủ hộ không kê khai đúng sự thật của hộ gia đình.

3. Giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế

Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo.

Huy động tối đa và tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển, nguồn lực cho công tác giảm nghèo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bền vững về kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác vay vốn để phát triển kinh tế trong công tác giảm nghèo.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí cho điều tra viên trực tiếp đi điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm nhất là đối với điều tra viên cấp thôn.

Bổ sung, điều chỉnh các công cụ, các tiêu chí chấm điểm tài sản, cơ chế và giải pháp giúp điều tra viên nắm bắt chính xác tài sản, nguồn gốc, giá trị tài sản và nguồn thu nhập của hộ dân./.

Nơi nhận:

- Đoàn Khảo sát Ban KT- XH HĐND huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- BCD giảm nghèo xã;
- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH

Lý Hồng Quân

